

“Thailand Trust Mark”

สัญลักษณ์คุณภาพสินค้าและบริการไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจ ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ ที่สุดแห่งคุณภาพสินค้าและบริการไทยในตลาดโลก

สินค้าและบริการจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อและผู้บริโภคในตลาดโลกว่ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตพิถีพิถันในการผลิต รวมทั้งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่สินค้าไทยมีการขายตัวอย่างไม่หยุดยั้งในภาคการส่งออกในหลายทศวรรษที่ผ่านมาอันสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในสินค้าและบริการของไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก

แต่ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จำนวนมากมายที่วางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยจำเป็นต้องมีตราสัญลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง และ “Thailand Trust Mark” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการไทยที่สามารถยกระดับความเชื่อถือและความไว้วางใจในสินค้าไทยจากผู้บริโภคทั่วโลก

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนา อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุข้อมูลสำคัญจากการศึกษาตลาดการค้าว่าด้วยเรื่อง ความคาดหวังจากผู้บริโภคในต่างประเทศ พบว่า ผู้ซื้อและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในสินค้าและบริการที่มาจากประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตและการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรและยังรวมถึงคุณภาพขององค์กรผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคมไปพร้อมกันด้วย



นางนันท์วัลย์ ศกุนตนา
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดกรองผู้ประกอบการส่งออก จากกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการจากองค์กรชั้นนำของไทยที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งมีตราสินค้าเป็นที่รู้จักและยอมรับอยู่ในตลาด โดยมอบตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” ประทับควบคู่อยู่กับตราสินค้าเหล่านั้น เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจำอยู่ในใจของผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลกว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจได้

คนไทยอาจคุ้นเคยกับตราสินค้าอุปโภคบริโภคและข้าวของเครื่องใช้ที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันจำนวนมาก อาทิ น้ำตาลมิตรผล กะทิขาวเกาะ นมเปรี้ยวดัชชีมิลล์ อาหารกระป๋อง UFC น้ำมันพืชมรกต ปลากะป๋อง ปุ่มปั๊มข้าวมาบุญครอง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิว THANN กระเบื้อง COTTO เครื่องทำน้ำอุ่น STIEBEL ELTRON ยางรถจักรยานยนต์ VEE RUBBER สินค้าเหล่านี้เป็นตัวอย่าง



บางส่วนของสินค้าไทยที่ก้าวไกลไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตัวอย่างของสินค้าไทยที่ผลิตขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลมาตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" ที่ปรากฏควบคู่กับตราสินค้าเหล่านี้ได้ยกระดับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจมาตรฐานสินค้าและแบรนด์ชั้นนำของไทยในตลาดโลก ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนตรงกันว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการซึ่งทั่วโลกให้ความเชื่อถือและมั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานระดับสากล



ในธุรกิจบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" อาทิ บริการที่ให้บริการด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ นอกจากนี้ตราสัญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ถึงคุณภาพมาตรฐานทางด้านวิชาการของหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วยังแสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือน

จากประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ผลิตสินค้าไทยและคนไทยทุกคนเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในการสร้างตลาดสินค้าและบริการไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างสมศักดิ์ศรี

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ 'Thailand Trust Mark' ได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือ Facebook THAILAND TRUST MARK

TRUSTED QUALITY

ใครของคนไทยที่สามารถผสมผสานบุคลิกลักษณะความเป็นผู้มีน้ำใจตั้งใจมาพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับอันอบอุ่น เช่นเดียวกับภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามระดับโลก ตัวอย่างเช่น สุขโฮสป่า (ภูเก็ต) และโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าธุรกิจบริการจากประเทศไทยเป็นที่สุดของงานบริการที่เต็มไปด้วย Service Mind แตกต่างจากงานบริการส่งออกของประเทศอื่นๆ

มาถึงวันนี้ตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" ได้รับการจดจำไว้แล้วในหัวใจคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก ว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ความเป็นที่สุดในคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของสินค้าและบริการ

